

รายงานการประชุมเวียน  
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

**๔.๑ การปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก)**

**อำเภอระโนด** โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

ตามที่สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) อำเภอระโนด ในพื้นที่บ้านหัวป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีนางนิศยา โทธีรัตน์ เป็นเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ และได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันนั้น

สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด พิจารณาแล้วพบว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าว มีการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง มีฐานการเรียนรู้ครบถ้วน แต่ตัวเกษตรกรต้นแบบ นางนิศยา โทธีรัตน์ เกษตรกรต้นแบบ มีความประสงค์ขอลาออกจากความเป็นประธาน ศพก. เนื่องจากมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เพราะรับตำแหน่งเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ควนตัก ตำบลบ้านขาว และอื่นๆ อีกหลายตำแหน่ง จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมและเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรทั่วไป ได้อย่างเต็มความสามารถ ปัจจุบันศูนย์แห่งนี้ยังมีเกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้และเป็นที่ประชุมรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถดำเนินงานเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้หลักของเกษตรกรในพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงมีมติที่ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด เห็นชอบว่า ควรปรับเปลี่ยนที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) อำเภอระโนด จากเดิม ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นตั้งอยู่ที่ บ้านควน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และขอเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ จากเดิม นางนิศยา โทธีรัตน์ เป็น นายณัฐพล หนูแสง และที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร อำเภอระโนด ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เห็นชอบให้เปลี่ยน ศพก. หลัก อำเภอระโนด และเกษตรกรต้นแบบดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

รายการ	ศพก.เดิม	ศพก.ใหม่
ที่ตั้ง	บ้านหัวป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาว	บ้านควน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านขาว
พืชหลัก	ข้าว	เกษตรผสมผสาน
พืชรอง	-	-
ประธานศูนย์	นางนิศยา โทธีรัตน์	นายณัฐพล หนูแสง
เกษตรกรต้นแบบ	นางนิศยา โทธีรัตน์	นายณัฐพล หนูแสง

รายการ	ศพก.เดิม	ศพก.ใหม่
ฐานเรียนรู้	๑) การลดต้นทุนในการผลิตข้าว/ พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ๒) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/ การทำปุ๋ยอินทรีย์ ๓) การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูข้าว) ๔) การทำน้ำหมักชีวภาพ ๕) อาชีพเสริมด้านปศุสัตว์ และ ประมง	๑) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านไร่แสนรัก ๒) การปลูกพืชผสมผสาน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน ๓) การเลี้ยงไก่ไข่ ๔) การเลี้ยงปลาบ่อดินและการแปรรูป ๕) ด้านปศุสัตว์
แปลงเรียนรู้	๑) แปลงนาข้าว ๒) กิจกรรมปศุสัตว์ ๓) การเลี้ยงปลาในบ่อดิน	เกษตรผสมผสาน พืช ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูป
หลักสูตรเรียนรู้	๑) การลดต้นทุนในการผลิตข้าว/ พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม ๒) การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน/ การทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ๓) การปฏิบัติดูแลรักษา (โรค/แมลงศัตรูข้าว) ๔) การทำน้ำหมักชีวภาพ	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสาน พืช ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูป
ศาลาเรียนรู้	มี	มี
สถานะปัจจุบัน	ศพก.หลัก	ศพก.เครือข่าย
กิจกรรมเด่น	เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว	ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน
มาตรฐาน/คุณภาพ	-	GAP
รางวัลที่เคยได้รับ	-	๑) รางวัลผู้ใหญบ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๕ (รางวัลแทนทองคำ) ๒) รางวัลพระราชพิธีที่ระลึกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๕ ๓) เข้าเฝ้าถวายรายงานผลจากการเข้าร่วมโครงการ ปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ๔) รางวัล "ราชสีห์ผู้ภักดี" ๕) รางวัลชนะเลิศการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ ไร่นาสวนผสม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ๖) รางวัล "คนดีศรีสงขลา" ประเภทเกษตรกรดีเด่น จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒ ๗) เกียรติบัตร "คนสงขลาคนต้นแบบ"

### ข้อสังเกตของฝ่ายเลขานุการ

๑. คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยน ศพก.หลัก (เปลี่ยนเกษตรกร ต้นแบบ และ/หรือ สินค้าหลัก)

๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอปรับเปลี่ยน ศพก.หลัก ครบถ้วนตามที่คู่มือกำหนด ประกอบด้วย

- (๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่อำเภอระโนด เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
- (๒) รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอระโนด เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗
- (๓) หนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม
- (๔) ใบส่งมอบรายการวัสดุ ศพก.
- (๕) หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินดำเนินกิจกรรม ศพก. ของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม
- (๖) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ของเกษตรกรต้นแบบคนใหม่
- (๗) ทำเนียบ ศพก.หลัก แห่งใหม่
- (๘) บัญชี ศพก.หลัก แห่งใหม่

#### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. หลัก) อำเภอระโนด จากเดิม ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็น ตั้งอยู่ที่ บ้านควา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และขอเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ จากเดิม นางนิตยา ไทรัตน์ เป็น นายณัฐพล หนูแสง

#### มติที่ประชุม

เห็นชอบการปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. หลัก) อำเภอระโนด จากเดิม ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวป่า หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นตั้งอยู่ที่ บ้านควา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และขอเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ จากเดิม นางนิตยา ไทรัตน์ เป็น นายณัฐพล หนูแสง

#### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จirnันท์ ยอดด้า  
(นางสาวจirnันท์ ยอดด้า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม

สุนันทา มณี  
(นางสาวสุนันทา มณี)

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม